

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	สรุปสาระสำคัญของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม : การถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	๑.การปฏิบัติการถวาย ความปลอดภัยองค์ พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอก เขตพระราชฐานหรือที่ ประทับเป็นไป อย่างสมพระเกียรติต้อง ตามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ ครบ ทุกหมายกำหนดการเสด็จฯ ๒.ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ	๑.ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระ เกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ๒.เพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความ ปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่อง กับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกสายงาน
โครงการ : สร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อ หาแนวทางการปฏิบัติตามโครงการสร้าง จิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ เดือนละ ๑ ครั้ง -มีการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ผ่านเว็บไซต์ของสถานี	รณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดย ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมทางอาญา

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	สรุปสาระสำคัญของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ที่รับผิดชอบ
<p>โครงการ : SMART SAFETY ZONE ๔.๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ SAFETY ZONE -ประสานสำนักงานเขตให้ติดตั้งกิ่งต้นไม้ และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม เพื่อลดโอกาสการเกิดอาชญากรรม -เพิ่มความถี่ของสายตรวจใน การตรวจบริเวณพื้นที่ SAFETY ZONE 	<ul style="list-style-type: none"> -การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน -การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกผสมผสานแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เข้ากับแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone ให้เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
<p>แผน/กิจกรรม : ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โครงการ : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม บุคคลกลุ่มเสี่ยง บุคคลเฝ้าระวัง และผู้มีอิทธิพล โครงการ : การป้องกันปราบปรามบ่อนการพนัน และควบคุมแหล่งอบายมุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น เจ้าของ ผู้ดูแล พนักงาน ลูกจ้างของสถานบริการ และสถานประกอบการ ในลักษณะสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันภายใน และกำหนดผู้รับผิดชอบสถานบริการแต่ละแห่งให้ชัดเจน เพื่อควบคุมและตรวจสอบ -ออกคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการกวดขันปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข 	<ul style="list-style-type: none"> -กำหนดมาตรการควบคุมการชั่งสุ่มของผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมในพื้นที่ -จัดทำฐานข้อมูลสถานที่และบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม		สรุปสาระสำคัญของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ : ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่.....ถึง..... จำนวน ราย	ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย ออกนอกราชอาณาจักร		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
โครงการ : อบรมข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยควบคุมฝูงชนที่ได้รับมอบหมายได้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนได้รับการฝึกอบรมให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ครบทุกนาย	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนได้รับการฝึกอบรมให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-
กิจกรรม : การสกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด โครงการ : สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	-จับกุมผู้เสพ ๗๖ ราย และขยายผลเครือข่ายยาเสพติดผู้จำหน่าย ๕ จำนวน ราย -ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดี ทุกข้อหาที่ดำเนินการจับกุม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	-ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด -การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐

โครงการ/กิจกรรม		สรุปสาระสำคัญของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้ที่ รับผิดชอบ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของตำรวจให้ประชาชนรับทราบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทาง Line, Facebook, Website	เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีตำรวจได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ์	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้ข่าวสารของตำรวจให้ประชาชนรับทราบ	ประชาชนรับทราบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทาง Line, Facebook, Website โดยได้เข้ามาใช้บริการ เช่น แจ้งข้อมูลข่าวสาร สอบถามปัญหาจราจร เป็นต้น	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของตำรวจให้ประชาชนรับทราบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทาง Line, Facebook, Website	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	